



## ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง

### เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้ดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ทดสอบข้อเขียน) , ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบภาคปฏิบัติ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๒ ของระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับรายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุเกิน ๒ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณีก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนนั้นมีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

๒. ผู้สอบได้ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้แล้ว

๒.๒ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องให้เวลาผู้สอบได้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือให้มารายงานตัว

๒.๔ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ เช่น ไม่จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ขาดคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นต้น

ในการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะรายงานผลการสอบแข่งขันได้ไปยังจังหวัดระยอง เพื่อให้จังหวัดระยองแจ้งผลการสอบแข่งขันไปยังสำนักงาน จ.ส.ท. พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงาน จ.ส.ท. เพื่อจะได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลงจะมีหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ไปรายงานตัวต่อไป

๓. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันในแต่ละภาค ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนตนเองได้ โดยยื่นความประสงค์ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

อนึ่ง เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะมีหนังสือแจ้งให้บุคคลผู้สอบได้ ให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ และแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้หลังจากที่สำนักงาน จ.ส.ท. มีคำสั่งให้บรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)  
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนาบาล  
(แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘)

ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าสอบ
๑	๓-๐๐๒-๐๒	นายสีปภาส เพชรประกอบ
๒	๓-๐๐๒-๐๔	นางสาวอังฉริยา พรหมเอียด
๓	๓-๐๐๒-๐๕	นายธนกฤต โมกศรี
๔	๓-๐๐๒-๐๑	นายพงศ์ธร สุขหวัง
๕	๓-๐๐๒-๐๓	นางสาวอรลิกา สุวรรณศรี